



ประกาศโรงพยาบาลยิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก  
รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

.....

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ โดยได้พิจารณากลั่นกรอง และมีมติให้ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. ผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น มีดังนี้

๑.๑ ข้าราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางกามีละห์ ตือเลาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒	น.ส.พาริยาต นิฮะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓	นางจันทร์จิรา อินทราช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔	นางอาณิตตา เมฆารัฐ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๕	นายชุลกิปลี สาหะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖	นางตรุณี อ่องสว่าง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗	น.ส.นิชูโรณี อีซอ	เภสัชกรชำนาญการ
๘	น.ส.อรณิชา จินธาดา	นายแพทย์ชำนาญการ
๙	น.ส.พัชณี ธีระ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐	นางสาวมารีนา แวป่ามะ	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๑	น.ส.วาฮิดาห์ ลอแมง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๒	น.ส.นิพัรีชา ตะมะงา	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

๑.๒ พนักงานราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายฟูรคอน อาแวกาจิ	นักจิตวิทยา
๒	นางกานดา แจ่มกลม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓	นายกิตติพันธ์ มะลิลา	นักวิชาการพัสดุ

๒. ผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีมาก มีดังนี้

๒.๑ ข้าราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางนิตยา กิจชอบ	นักโภชนาการชำนาญการ
๒	นางพจนา เม่งอำพัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓	น.ส.ศันสนีย์ สະมาแອ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔	น.ส.อารีญา พิริชี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕	น.ส.พามีละห์ มีดิง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๖	นางอามีเนาะ ราแดง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗	นายบฮาารี แม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๘	น.ส.สิตีอาอีเสาะ แดเบาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙	น.ส.นุรียะ ดินนาวา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐	น.ส.นุรอีมาน ซีเซ็ง	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๑	น.ส.นุรีชา หามิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒	นายมุหัมมัดอัฟวัน ลิมอปาแล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๓	น.ส.ซานิยาห์ ลอแมง	เภสัชกรชำนาญการ
๑๔	นางธัญชนก ชัยสิงห์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๕	น.ส.สุภาวดี ใจห้าว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๑๖	นางนุรีสัน ยาหะยู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗	นายโจม เสนแก้ว	แพทย์แผนไทยชำนาญการ
๑๘	นางสาวนุรออาซีลา จินาแเว	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๙	นางณัฏฐนรี แสงจ้าย	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๒๐	นายยูโซะ ดือเลาะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๑	นายแอนซอรี อาลี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๒.๒ พนักงานราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวนีนซัน อุมูดี	นักวิชาการพัสดุ
๒	นางสาวมุตตุลา ดอเลาะ	นักวิชาการเงินและบัญชี

๒.๓ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางกรรณิกา อินทองคำ	เจ้าพนักงานธุรการ
๒	นางแวสุไยลา ดาราหามานเศรษฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓	นายอานูวา สาลาโต	พนักงานบริการ (สวน)
๔	นายสัبری สาระ	พนักงานบริการ (รพภ.)
๕	นายอับดุลฮาติม สมัตถนาค	พนักงานบริการ (รพภ.)
๖	นางสาวพาชีรา เจ๊ะยา	นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
๗	นายอิบรอเฮง ดอหมินารอ	นักวิชาการสาธารณสุข
๘	นายซูเปียน โต๊ะอีมะ	พนักงานบริการ (รพภ.)
๙	นางสาวซุลฟาร์ มะรือชะ	พนักงานบัตรรายงานโรค
๑๐	นางสาวนุรอห์ซัน เจ๊ะเต๊ะ	พนักงานบริการ
๑๑	นายซูไฮรี แมแล	พนักงานบริการ (รพภ.)
๑๒	นางนุรอเนีย หะยีมะดีอ๊ะเร๊ะ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๓	นายอิสวาดี ดือราแม	พนักงานบริการ
๑๔	นางสาวสีตรีอกีเยาะ สนิกอเต็ง	พนักงานซักฟอก
๑๕	นางสาวฮัสนะห์ แม	พนักงานประจำตึก
๑๖	นางสาวภราวาสีตา ยูโซะ	นักประชาสัมพันธ์
๑๗	นายบูร์ฮัน ตาตุเลาะ	พนักงานซักฟอก
๑๘	นางสาวนิตยา สาเหะดอเลาะ	ผู้ช่วยทันตแพทย์
๑๙	นางสาวซารีนิ มะยา	พนักงานประจำตึก
๒๐	นางสาวอาอิชะห์ เจ๊ะหะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๑	นางซารีซะ ภายหลัง	พนักงานบัตรรายงานโรค
๒๒	นางสาวพาอิชะห์ รอนิง	พนักงานบัตรรายงานโรค
๒๓	นางสาวอัสลีนา ตาตุเลาะ	พนักงานบัตรรายงานโรค
๒๔	นางสาวมารีนา อาแวกือจิ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอดุลย์ เร็งมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

